



**ข่าวประชาสัมพันธ์**  
**มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๐๒,๘๑๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

**สวนดุสิตจับมือ มศว - มทร.ธัญบุรีวิจัยยุทธศาสตร์พัฒนาท่องเที่ยว**  
**เชิงสร้างสรรค์ยั่งยืน**

**สวนดุสิตจับมือมศว-มทร.ธัญบุรีวิจัย**  
**ยุทธศาสตร์พัฒนาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยั่งยืน**

รศ.ดร.สุชุม เกลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(มสด.) ในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนากท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เปิดเผยภายหลังการนำเสนอแผนงานวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนากท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ให้กับการท่องเที่ยวความเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน โดยความร่วมมือระหว่างมสด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนแผนงานวิจัยฯ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ว่า คนได้นำเสนอแผนงานวิจัยเชิงบุกเบิกในระยะแรกที่สะท้อนถึงสิ่งแปลกใหม่ทั้งด้านการรับรู้และคาดหวัง เนื่องจากปัจจุบันคนไทยและคนต่างชาติให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวในภูมิภาคดังกล่าวอย่างมาก ประกอบด้วยประเทศไทย(เชียงใหม่/เชียงใหม่) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า(เชียงใหม่) สาธารณรัฐประชาชนจีน(เชียงใหม่) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(เชียงใหม่หลวงพระบาง) ผอ.แผนงานวิจัยฯ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามการที่จะสร้างให้เขตภูมิภาคนี้ประสบความสำเร็จด้านการท่องเที่ยว ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องหาแนวทางการพัฒนากท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว

การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือจากชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยมีภาครัฐเป็นแกนนำทั้งภูมิภาคของตนเองและภูมิภาคอื่นๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ทั้งนี้แผนงานวิจัยต้องสามารถตอบสนองต่อช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว โดยต้องสำรวจความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อจัดทำกลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไป

“จุดเด่นที่พบในการทำแผนวิจัยครั้งนี้คือ ความหลงใหลของชาวต่างชาติที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมที่แปลกใหม่และค่อนข้างบริสุทธิ์ของชุมชน ดังนั้นหากจะมองเรื่องการสร้างรายได้เข้าประเทศโดยเอาชุมชนเป็นตัวตั้งแล้ว ต้องมีการพัฒนาและวางแผนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ คาดว่างานวิจัยดังกล่าวจะสามารถสรุปผลได้ในเร็วๆ นี้ และจะนำไปใช้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวในการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนได้อีกด้วย” ผอ.แผนงานวิจัยฯ กล่าว